



ประกาศโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่มติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ กระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อความในข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิด และปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จึง ขอกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

๑. **ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓** หรือจนกว่า จะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสันติราษฎร์ วิทยาลัย ติดตามข่าวสารและรับมอบหมายคำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการผ่านทางช่องทาง แอปพลิเคชันไลน์ กลุ่ม “ผู้ดีทุ่งพญาไท” โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ครูและบุคลากรตามคำสั่งโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ที่ ๓๕/๒๕๖๓ และ ๓๖/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ (เฉพาะกิจ) ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วน ราชการ และให้ครูและบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ สวมใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือขณะปฏิบัติหน้าที่

๓. ตามที่ได้ประชุมคณะกรรมการและผู้บริหารประเมิน การประเมินการกลั่นกรองและตรวจสอบ ข้อมูลการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะแนวใหม่ ๖๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้ข้าราชการครูส่งแบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน (วฐ ๒) ฉบับแก้ไขตามแบบฟอร์ม รายปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ส่งเอกสารในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอเลื่อนกำหนดการส่งเอกสาร วฐ๒ จากเดิมคือวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (ยกเลิก) ส่วนวันที่ส่ง เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคลจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

๔. ในกรณีที่ครูและบุคลากรต้องเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ ขอให้ทำบันทึกข้อความขออนอกเขตพื้นที่ก่อนวันเดินทาง และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวจากทางโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ผ่านช่องทางเว็บไซต์โรงเรียน www.str.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางคณิงนถ จันทวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย